

# LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6702 - THỨ SÁU NGÀY 13/9/2024 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

### Quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn và kế hoạch về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030



Chiều 12/9, tại hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XV, Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh được tổ chức nhằm quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 27 - HD/BTCTW

Quyển Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 135 - KH/TU của Tỉnh ủy.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 17 điểm cầu từ Tỉnh ủy đến các điểm cầu Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Trung tâm Hành chính tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp và tại các điểm cầu huyện ủy, thành ủy và 142 điểm cầu cấp xã, với tổng số 6.724 đại biểu tham dự.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;...

XEM TIẾP TRANG 2

#### NHỚ LỜI BÁC DẠY

"*Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người*"

PHÁT BIỂU TẠI "LỚP HỌC CHÍNH TRỊ CỦA GIÁO VIÊN CẤP II, CẤP III TOÀN MIỀN BẮC", NGÀY 13/9/1958

### Lãnh đạo hiệu quả các hoạt động của ngành Nông nghiệp

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, lựa chọn các nội dung trọng tâm để đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện. Đặc biệt tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh.

TRANG 2

## Lâm Đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ 20 tỷ đồng



Hàng cứu trợ đang được người dân Lâm Đồng chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt ở miền Bắc. Ảnh: Khánh Phúc

TRANG 4

### Động lực thúc đẩy cựu chiến binh phát triển kinh tế

TRANG 3

#### KINH TẾ

Phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu

TRANG 3

### An toàn thực phẩm trong mùa trung thu



Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

TRANG 7

### Nâng tầm giá trị của di sản văn hóa



#### ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Đa Tê: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác hoạt động xét xử tòa án

TRANG 6

## Quán triệt các chỉ thị...

TIẾP TRANG 1

... Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh hôm nay được tổ chức là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, thì một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là phải quán triệt triển khai một cách đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương cũng như của Tỉnh ủy.

Theo kế hoạch, đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở sẽ tiến hành trong tháng 1/2025, đại hội cấp cơ sở theo kế hoạch sẽ tiến hành vào tháng 4/2025, đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương sẽ được tiến hành vào tháng 6/2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII tổ chức vào tháng 10/2025. Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thời gian từ đây đến đại hội Đảng các cấp không nhiều, vì vậy thông qua hội nghị lần này để tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cụ thể hóa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức



Toàn cảnh hội nghị.

Trung ương có Hướng dẫn số 27 để hướng dẫn triển khai một cách đồng bộ, thống nhất, đồng thời Tỉnh ủy có Kế hoạch số 135 ngày 9/9/2024 để cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đặc biệt trong kế hoạch này hướng dẫn cụ thể các bước, các quy trình thủ tục, nội dung cần phải triển khai thực hiện để tiến tới đại hội Đảng các cấp, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra, góp phần vào sự thành công của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn quán triệt

một số nội dung trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới trong Chỉ thị 35 và Hướng dẫn số 27 của Trung ương để các đại biểu nghiên cứu, nắm kỹ hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Kế hoạch số 135 của Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học yêu cầu cần tập trung vào 2 nội dung quan trọng nhất, đó là xây dựng văn kiện và nhân sự.

Liên quan đến nội dung xây dựng văn kiện đại hội, Quyền Bí thư Tỉnh ủy lưu ý đây là nội dung hết sức quan trọng, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ. Đề nghị cần quan tâm, nghiên cứu theo hướng có tư duy đổi mới, phương pháp tiếp cận xây dựng văn kiện phải mới; sản phẩm phải mới; yêu cầu phải nói thẳng, nói thật, làm thật; nói đi đôi với làm trong xây dựng văn kiện..., tránh câu chuyện quá chú trọng vào văn phong, câu từ, văn kiện rất hay nhưng không làm được, hoặc làm nhưng không mang lại hiệu quả. Đây

là điểm mới, đề nghị từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh phải tiếp cận, chú trọng vào chất lượng để xây dựng văn kiện.

Liên quan đến công tác nhân sự đại hội, Quyền Bí thư lưu ý: Cần xem xét giới thiệu nhân sự phải có khả năng, năng lực thực sự, phải được đưa ra tập thể giới thiệu, lựa chọn; phải có phẩm chất đạo đức vô tư, trong sáng. Cần xem xét giới thiệu người có tác phong làm việc mạnh mẽ, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm được việc. Trước khi tiến hành quy trình đại hội thì cấp ủy, người đứng đầu phải xem xét, kiện toàn, củng cố về công tác cán bộ; cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước sự giới thiệu nhân sự của mình trước cấp trên.

Bên cạnh việc xây dựng văn kiện và nhân sự, về quy trình tiến hành đại hội, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải làm đúng, làm đủ, làm chất lượng, làm hiệu quả; dứt khoát không làm qua loa, không làm đại khái, làm cho xong đại hội. Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến đại hội không còn nhiều, đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết mà đại hội đề ra. Cái gì cần phải tăng tốc để đạt được mục tiêu của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước đã đề ra. Đây là giai đoạn nước rút để rà soát lại các chỉ tiêu đạt và chưa đạt để nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

**NGUYỆT THU**

## Lãnh đạo hiệu quả các hoạt động của ngành Nông nghiệp

**Đ**ánh giá của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng thời tiết nắng, mưa thất thường, ảnh hưởng đến sinh trưởng của một số cây trồng. Trong khi đó, giá vật tư nông nghiệp nhập khẩu vẫn còn cao, tác động đến sản xuất của người dân. Mặc dù vậy, người dân vẫn tập trung đầu tư chăm sóc nhất là cây công nghiệp, cây ăn quả; sản xuất duy trì ổn định, đạt kế hoạch đề ra, diện tích gieo trồng tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, toàn ngành mở rộng sản xuất, chế biến, lưu thông nông sản; phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ, thủy lợi nội đồng và đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ...

Nổi bật trên lĩnh vực trồng trọt đạt và vượt kế hoạch đề ra, các diện tích sản xuất được cấp đủ nước cho sinh trưởng và phát triển. Nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh trên nhiều đối tượng cây trồng. Tổng diện tích gieo trồng khoảng 367.267,5 ha, đạt hơn 89% kế hoạch và tăng 2,7% so cùng kỳ. Toàn tỉnh không phát sinh dịch hại lớn, sâu bệnh trên các loại cây trồng hầu hết giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Nghề trồng dâu, nuôi tằm phát triển tốt, giá kén tằm ổn định từ 175.000 đến 210.000 đồng/kg. Diện tích nuôi trồng thủy sản 2.331 ha, đạt 100% so với kế hoạch và ổn định

**Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, lựa chọn các nội dung trọng tâm để đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện. Đặc biệt tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh.**

so với cùng kỳ. Đáng kể toàn tỉnh có 240 chuỗi liên kết với 30.080 hộ tham gia (27.279 hộ trồng trọt và 2.801 hộ chăn nuôi). Quy mô liên kết trong trồng trọt đạt 53.055,6 ha, sản lượng 592.925 tấn; trong chăn nuôi đạt 1.054.715 con, sản lượng đạt 163.780 tấn. Ngoài ra có 4 liên hiệp hợp tác xã, 445 hợp tác xã nông nghiệp (tăng 18 hợp tác xã so với năm 2023) với 9.320 thành viên. Doanh thu bình quân khoảng 2.250 triệu đồng/hợp tác xã/năm, lợi nhuận bình quân khoảng 358 triệu đồng/hợp tác xã/năm, thu nhập bình quân khoảng 78 triệu đồng/lao động/năm.

Thống kê tình hình thiên tai riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 2 đợt mưa lớn kèm lốc xoáy tại huyện Lâm Hà và huyện Cát Tiên làm tốc mái 28 căn nhà; gãy đổ một số cây xanh tại thị trấn Phước Cát, thị trấn Cát Tiên, sạt lở đường tránh ngập hồ chứa nước Đa Sĩ; sập 60 m nương tưới nước thuộc Thôn 6, xã Tiên Hoàng; sạt lở đất tràn qua đường Phù Mỹ và đường phía Đông núi Đá Mài, thị trấn Cát Tiên; cháy hệ thống Đài phát thanh xã Tiên Hoàng... Ước tổng thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.



Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường phát triển các chuỗi liên kết chặt chẽ, hiệu quả.

“Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh có lượng mưa rất thấp, trong đó 3 tháng đầu năm 2024 chỉ đạt 20% so với cùng kỳ. Mục nước bình quân các hồ vẫn thấp hơn mục nước dâng bình thường từ 0,5 m đến 2 m, nhưng vẫn đảm bảo nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng thường xuyên theo dõi và cảnh báo về thời tiết cực đoan, đồng thời hướng dẫn các địa

phương triển khai biện pháp ứng phó phù hợp theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân...”, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng nhận định.

Tính chung mùa khô 2023-2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ cháy rừng với tổng diện tích gần 27 ha, phần lớn cháy thảm cỏ, cây bụi dưới tán rừng phát hiện, xử lý kịp

thời, thiệt hại ít đến tài nguyên rừng. Các địa phương, đơn vị kiểm tra và kịp thời dập tắt 1.052 điểm phát lửa trong rừng; các điểm còn lại do người dân đốt nương làm rẫy cạnh rừng, cháy bãi rác, cháy trên đất nông nghiệp, không phải cháy rừng. Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo cấp ủy đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương xây dựng và triển khai trồng 13,6 triệu cây xanh các loại trong năm 2024. Đồng thời phát động “Tết trồng cây” năm 2024 đã trồng 38.819 cây xanh, đạt 6,9% kế hoạch. Lũy kế đến nay, toàn ngành đã trồng 23,1 triệu cây xanh, đạt 46,2% kế hoạch.

Những kết quả trên tiếp tục cho thấy “sản xuất nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục duy trì ổn định, diện tích gieo trồng tăng so với cùng kỳ; cơ cấu cây trồng chuyển đổi giá trị kinh tế cao; diện tích nông nghiệp công nghệ cao mở rộng về quy mô và đối tượng. Công tác phòng, chống hạn hán có hiệu quả, nguồn nước tưới sản xuất đảm bảo; quản lý, bảo vệ rừng triển khai đồng bộ; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thiệt hại tài nguyên rừng giảm, diện tích thiệt hại do cháy rừng giảm so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục thực hiện với các chỉ tiêu, định hướng cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thành vào năm 2025...”.

**VĂN VIỆT**

# Phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Bảo Lâm đã có nhiều hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

## Chú trọng công tác tuyên truyền

Bảo Lâm là địa phương có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, với tổng diện tích rừng tự nhiên 146,351 ha. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Lâm, thời gian qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng công tác tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội LHPN từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân nâng cao ý thức cùng chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống biến đổi khí hậu bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, phối hợp cùng với Công ty Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm và các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tuyên truyền người dân không phát rừng làm rẫy trái phép, không săn bắn thú rừng quý hiếm... Đến nay, đã có trên 16.900 ngày công canh gác,



Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Bảo Lâm tích cực tham gia trồng cây xanh.

quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức 249 đợt phát động tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống biến đổi khí hậu với trên 36.000 lượt người tham gia. Toàn huyện có khoảng 10.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và hộ sống gần rừng nhận khoán nuôi, bảo vệ rừng với tổng diện tích khoảng 70.500 ha. Thông qua đó, Nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng là người trực tiếp hưởng lợi từ nguồn dịch vụ môi trường rừng đã chủ động, tự giác hơn trong việc tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và phòng, chống biến đổi khí hậu, tạo thêm sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ tổ chức các buổi sinh hoạt tổ, hội thi hái hoa dân chủ, phối hợp với Công

ty Lâm nghiệp tổ chức các lớp tập huấn... nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu cho hội viên, phụ nữ, nhất là trong vùng đồng bào DTTS. Cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Trong những năm qua đã tham gia trồng gần 850.000 cây xanh các loại, nhận chăm sóc hơn 5.100 ha rừng trồng... Hội LHPN từ huyện đến cơ sở thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải nhựa tái chế để tái sử dụng, phân loại rác thải... nhằm xây dựng môi trường xanh bền vững.

## Xây dựng nhiều mô hình hiệu quả

Hội LHPN huyện Bảo Lâm còn triển khai nhiều hoạt động cụ thể,

thiết thực nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó lồng ghép nội dung Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “5 có 3 sạch” nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại 113 mô hình của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn huyện. Tiêu biểu như các Mô hình: “Xách làn đi chợ và nói không với túi nilon”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Thu gom rác để đúng nơi quy định”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Con đường không rác”, “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, “Con đường hoa giấy”, “Con đường lá xanh”, “Ươm cây giống, trồng và phát triển rừng”, “Biến rác thành tiền”, “Ngôi nhà

xanh”... với trên 10.000 lượt chị em phụ nữ tham gia, trong đó có trên 4.600 lượt phụ nữ DTTS. Đồng thời duy trì 3 Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ rừng” tại Thôn 4, xã Lộc Bắc, Thôn 3, xã Lộc Bảo, Thôn 1, xã Lộc Lâm với 140 chị tham gia. Toàn huyện có 78 Mô hình “Phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên”; 28 Mô hình “Phụ nữ tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng”...

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn về công tác phụ nữ tham gia quản lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo cơ sở phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, kiểm tra, giám sát lượng tài nguyên thiên nhiên hiện có, chấp hành tốt Luật Quản lý bảo vệ và chăm sóc rừng, tiếp tục tham gia trồng rừng nhằm đảm bảo tài nguyên thiên nhiên được giữ vững. Bên cạnh đó tổ chức các lớp tập huấn tại các xã, thị trấn có rừng, tham gia tuần tra, canh gác, giữ rừng... Mỗi cơ sở hội cần xây dựng nhiều mô hình bảo vệ, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “5 có 3 sạch”, khuyến khích, hỗ trợ nhân rộng các sáng kiến của phụ nữ về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, trồng rừng và bảo vệ rừng”, bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm cho biết.

**TUẤN HUONG**

## Động lực thúc đẩy cựu chiến binh phát triển kinh tế

Nhiều câu lạc bộ (CLB) cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế cấp xã, thị trấn được thành lập, trở thành điểm tựa vững chắc cho CCB trên hành trình phát triển kinh tế. Các CLB này không chỉ tạo điều kiện để hội viên CCB gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, mà còn là nguồn động lực khích lệ CCB mạnh dạn hơn trong việc phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Mạng lưới CLB ngày càng mở rộng và hoạt động hiệu quả, góp phần khẳng định vai trò của CCB trong phát triển kinh tế địa phương.

Tại huyện Di Linh, từ đầu năm đến nay, Hội CCB huyện đã thành lập và ra mắt 4 CLB CCB làm kinh tế tại các xã Gia Hiệp, Gung Ré, Hòa Ninh và Đinh Trang Hòa, thu hút nhiều hội viên tham gia. Theo ông Bùi Việt Quang - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện, việc thành lập các CLB này không chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các CCB có cơ hội kết nối, học hỏi, mà còn giúp xây dựng và phát triển các mô hình kinh doanh hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho hội viên, đồng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Với những kết quả bước đầu, Hội CCB huyện dự tính sẽ thành lập thêm 3 CLB tại thị trấn Di Linh, xã Tân Châu và Hòa Trung trong thời gian tới. Khi đó, ngoài CLB CCB cấp huyện, sẽ có tổng cộng 7 CLB

CCB cấp xã, thị trấn, góp phần mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cường kết nối giữa các thành viên”, ông Quang cho biết.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động các CLB, Hội CCB huyện đã chủ động tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các CLB CCB trong và ngoài tỉnh. Gần đây, Hội đã tổ chức chuyên thăm, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), giúp các thành viên CLB có thêm cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đồng thời mở rộng liên kết sản xuất.

Tương tự, trong hơn 6 tháng qua, các huyện Đức Trọng, Đam Rông, Lâm Hà... cũng đã thành lập thêm các CLB CCB làm kinh tế tại các xã, thị trấn, khuyến khích hội viên vượt khó, phát triển các mô hình sản



Từ hoạt động của CLB, nhiều hội viên CCB mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

xuất, kinh doanh. Từ CLB, nhiều CCB trở thành những tấm gương sáng làm kinh tế giỏi, tích cực giúp đỡ các CCB khó khăn, tạo ra việc làm ổn định cho người lao động địa phương, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững.

Dưới sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Hội CCB tỉnh, các CLB CCB làm kinh tế từ cấp huyện đến xã đã không ngừng được củng cố và phát triển, cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện, CLB Doanh nhân CCB làm kinh tế tỉnh có 81 thành viên, cùng 11 CLB cấp huyện với hơn 370 thành viên, 29 CLB cấp

xã, phường, thị trấn với 540 thành viên. Sự gia tăng hội viên cấp xã, phường, thị trấn cho thấy lợi ích và vai trò quan trọng của các CLB đối với CCB trong hoạt động kinh tế.

Tính đến nay, CLB Doanh nhân CCB làm kinh tế tỉnh quản lý hơn 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm cho trên 1.600 lao động, cùng 25 hợp tác xã, 60 tổ hợp tác và hơn 700 trang trại, gia trại. Một số doanh nghiệp đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng mỗi năm và 11 hợp tác xã, trang trại có doanh thu trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Đại tá Dương Công Hiệp - Chủ nhiệm CLB Doanh nhân

CCB làm kinh tế tỉnh, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, nhấn mạnh: “Các CLB đã và đang không ngừng mở rộng và phát triển, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi mà còn mở rộng sang các ngành sản xuất có giá trị kinh tế cao. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống của các CCB, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương”.

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động cho các CLB, Đại tá Dương Công Hiệp cho biết, Thường trực CLB đã chủ động tìm kiếm và kết nối với các đối tác tiềm năng, mở rộng mô hình sản xuất, liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Các kế hoạch tổ chức thăm, khảo sát thực tế tại cơ sở sản xuất của CCB nhằm nắm bắt thông tin, giải quyết khó khăn và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh đã được triển khai. CLB cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đặc biệt là với các tỉnh như TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Ninh Thuận và Đắk Lắk. Thường trực Hội CCB tỉnh cũng đã phối hợp với CLB Doanh nhân CCB làm kinh tế tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, tạo cơ hội trao đổi, học hỏi và thúc đẩy phát triển kinh doanh giữa các doanh nhân CCB...

XEM TIẾP TRANG 8

# Lâm Đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ 20 tỷ đồng

**N**gày 11/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH; Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và đông đảo công chức, viên chức, cán bộ, đảng viên đến tham dự và trực tiếp ủng hộ.

Tại lễ phát động, đồng chí Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái", "một miếng khi đói bằng một gói khi no" cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương ngoài tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Mức phấn đấu vận động tham gia ủng hộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ



Nhiều bạn trẻ sẵn sàng tiếp nhận hàng hoá, chuyển đến các nhà xe vận chuyển 0 đồng. Ảnh: PV

ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất bằng một ngày lương; công nhân, người lao động bằng mỗi ngày thu nhập; các tổ chức, công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; các tiêu thương, các hộ gia đình; đoàn viên hội viên, thanh niên, thiếu niên trong toàn tỉnh tùy theo điều kiện tham gia đóng góp hỗ trợ với mức cao nhất có thể.

Thay mặt đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin ghi nhận và cảm ơn những tình cảm quý báu, nghĩa cử cao đẹp của các tập thể, cá nhân dành cho đồng bào bị mất mát, thiệt hại, khó khăn do bão.

Phát biểu tại lễ phát động, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học chỉ đạo: Những ngày vừa qua, đồng bào

miền Bắc chúng ta đã phải gánh chịu nặng nề bởi cơn bão số 3 và lũ lụt gây ra, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Mấy chục năm qua, chúng ta mới chứng kiến cơn bão rất lớn và trận lũ lịch sử, nhiều cây cầu sập, nhiều tuyến đê có nguy cơ bị vỡ... Đồng bào miền Bắc rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của bà con cả nước...

Trên tinh thần kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Lâm Đồng chúng ta đang trong những ngày nắng ấm, nhưng chúng ta không quên đồng bào miền Bắc đang phải chống chọi với khó khăn từ bão, lụt gây ra. Trên cơ sở tinh thần phát động thi đua của tỉnh "những việc nên làm, phải quyết làm", ngay lúc này, chúng ta nên làm những việc

cần thiết nhất, ý nghĩa nhất, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tha thiết kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dành một ngày lương ủng hộ. Mỗi người chúng ta hãy dừng bữa tiệc, những bữa liên hoan không cần thiết để ủng hộ bà con miền Bắc. Mọi người, mọi nhà hãy bằng việc làm hành động có ý nghĩa để chia sẻ gửi đến bà con miền Bắc.

Đồng chí cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương dành 12 tỷ đồng từ ngân sách và tiếp tục kêu gọi các tầng lớp Nhân dân đóng góp ủng hộ, phấn đấu đạt khoảng 20 tỷ đồng gửi về ủng hộ đồng bào miền Bắc. Kêu gọi nguồn đóng góp từ tỉnh đến huyện, đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tiếp

tục ủng hộ cho đồng bào. Đây là liều thuốc tinh thần quý giá, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người Lâm Đồng ủng hộ Nhân dân miền Bắc đang bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

\* Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất hỗ trợ đồng bào 10 tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng do bão số 3 gây ra số tiền 20 tỷ đồng, trong đó: Trích từ nguồn Dự phòng ngân sách của tỉnh 10 tỷ đồng; Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh 2 tỷ đồng; 8 tỷ đồng từ nguồn vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đóng góp ít nhất mỗi người 1 ngày lương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai tổ chức Lễ phát động; tham mưu kế hoạch tổ chức 2 đoàn công tác của tỉnh đi thăm và tặng quà đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng do bão, lũ; thực hiện tốt chế độ báo cáo và công khai kết quả nguồn kinh phí sau vận động.

Các ban của Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy, thành ủy đảng ủy trực thuộc tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, tích cực ủng hộ về vật chất, tinh thần nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

**NGUYỆT THU**

## THƯ KÊU GỌI

### Hưởng ứng tham gia ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra

*Kính thưa đồng bào, đồng chí!*

Cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão YAGI), được xem là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông. Từ ngày 07 đến ngày 09/9/2024, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã tàn phá hàng loạt khu vực tại miền Bắc nước ta.

Mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sập cầu,... tất cả đã và đang để lại những hậu quả khủng khiếp.

Theo báo cáo của các địa phương đến 09 giờ ngày 11/9/2024, bão và hoàn lưu bão số 3 đã khiến 201 người chết và mất tích (gồm 143 người đã thiệt mạng và 58 người vẫn còn mất tích).

Số người bị thương do bão lũ lên đến 752 người (Quảng Ninh 536, Hải Phòng 81 người và nhiều địa phương khác); 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

Liên quan đến sự cố sập cầu Phong Châu (tại tỉnh Phú Thọ), theo báo cáo của tỉnh tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện gặp nạn (gồm 1 xe tải, 2 xe đầu kéo, 6 xe máy, 1 xe máy điện); hiện đã cứu được 3 người bị thương và đưa đi cấp cứu; 8 người khác vẫn đang mất tích.

Về nông nghiệp, hơn 148.000 hecta lúa, 26.000 hecta hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; gần 11.000 hecta cây ăn quả hư hại; hơn 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 125 con gia súc, gần 665.000 con gia cầm chết.

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm hơn 46.500 nhà ở bị hư hỏng (gồm Quảng Ninh hơn 20.000 nhà, Hải Phòng gần 14.000 nhà, Bắc Ninh hơn 3.450 nhà, Lạng Sơn hơn 2.000 nhà...); nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động gây

đổ; cây xanh đô thị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội...

Chính quyền và các cơ quan chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất và đảm bảo không để ai phải chịu cảnh đói rét. Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được triển khai mạnh mẽ tại các điểm sạt lở nguy hiểm.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy; hôm nay, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, tôi thiết tha kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái", "một miếng khi đói bằng một gói khi no" cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương ngoài tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Mức phấn đấu vận động tham gia ủng hộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất bằng một ngày lương; công nhân, người lao động bằng mỗi ngày thu nhập; các tổ chức, công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; các tiêu thương, các hộ gia đình; đoàn viên hội viên, thanh niên, thiếu niên trong toàn tỉnh tùy theo điều kiện tham gia đóng góp hỗ trợ với mức cao nhất có thể.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cam kết sẽ công khai, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn kinh phí vận động ủng hộ.

Hình thức ủng hộ: Bằng tiền mặt (*nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản*):

- Ủng hộ bằng chuyển khoản xin được chuyển vào tài khoản:
  - + Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, số tài khoản: 3713.0.1063494.00000, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng;
  - + Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; số tài khoản: 54 0000 2 79 79 79; Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Lâm Đồng.

Nội dung: Ủng hộ lũ lụt  
- Ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Số 57 đường Quang Trung, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Những ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các địa phương và các cá nhân sẽ được thông tin công khai, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trong thời gian phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng.

Thay mặt đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin ghi nhận và cảm ơn những tình cảm quý báu, nghĩa cử cao đẹp của các tập thể, cá nhân dành cho đồng bào bị mất mát, thiệt hại, khó khăn do bão.

*Trân trọng cảm ơn!*

**CHỦ TỊCH  
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG  
Phạm Triều**

## Nâng tầm giá trị của di sản văn hóa

**96** học viên người K'Ho và người Mạ vừa được UBND huyện Bảo Lâm trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học diễn xướng công chiêng Tây Nguyên vào hạ tuần tháng 8 năm 2024 là một sự bổ sung chất lượng cho công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa công chiêng Tây Nguyên tại các địa phương trong địa bàn huyện Bảo Lâm. 96 người đó, tuổi đời từ 25 đến 60, còn là một minh chứng cho sự hiện hữu của các giá trị văn hóa công chiêng Tây Nguyên trong đời sống. Từ những nghệ nhân nhỏ tuổi nhất (25 tuổi) đến nghệ nhân cao tuổi nhất (60 tuổi) đã cho thấy một tinh thần kết nối liên tục, một nỗ lực phát huy các giá trị của di sản văn hóa công chiêng trong cộng đồng. "Chúng tôi cũng đã tặng 4 bộ công chiêng (mỗi địa phương một bộ công chiêng) 4 địa phương có đông người Mạ và người K'Ho sinh sống, bao gồm xã Lộc Bắc, Lộc Nam,

Việc mở các lớp truyền dạy nghệ thuật diễn xướng công chiêng Tây Nguyên cho các chủ nhân của di sản này, bên cạnh quan tâm đến đời sống những nghệ nhân đang nắm giữ các giá trị của loại hình văn hóa dân gian độc đáo đã được UNESCO vinh danh "Kịch tác Di sản Truyền khẩu và Phi vật thể của Nhân loại" đang là hướng đi mà huyện Bảo Lâm hướng đến để những giá trị của di sản văn hóa công chiêng Tây Nguyên được nâng tầm.

Lộc Bảo, thị trấn Lộc Thắng để có khí cụ cho các nghệ nhân luyện tập, diễn xướng. Riêng xã Lộc Tân được chúng tôi hỗ trợ 2 bộ công chiêng. Ngoài ra, chúng tôi còn tặng 12 bộ trang phục truyền thống của người Mạ cho các nghệ nhân làm phục trang khi có sự kiện văn hóa - văn nghệ tại địa phương, hoặc tham gia các hội diễn công chiêng", ông Nguyễn Tấn Minh - Quyền Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Lâm, cho biết.

Đời sống xã hội ngày một phát triển, những quan niệm văn hóa của nhiều người trẻ K'Ho, Mạ cũng đã thay đổi. Bây giờ, không dễ để thuyết phục những người trẻ Mạ, K'Ho quan tâm những giá trị và nét đẹp của loại hình văn hóa công chiêng Tây Nguyên. Thấu hiểu điều này, ngành Văn hóa Bảo Lâm đã tích cực vận động, thuyết phục các nghệ nhân, thuyết phục cộng đồng



Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa công chiêng Tây Nguyên luôn được huyện Bảo Lâm quan tâm, chú trọng.

chủ nhân của di sản văn hóa công chiêng Tây Nguyên tham gia sâu các hoạt động văn hóa truyền thống, qua đó khơi gợi tình yêu của những chủ nhân di sản đối với những giá trị

văn hóa ông cha trong những điệu công chiêng, những điệu xoang để có sự kế thừa, học hỏi tiếp nối, đam mê thể hiện. Theo ông Nguyễn Tấn Minh, thời gian qua, Bảo Lâm cũng

đã mở một lớp truyền dạy dệt thổ cẩm tại xã Lộc Bắc. Tham gia lớp học này, có 30 học viên là người Mạ và người K'Ho. Nó không chỉ để gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống, còn góp phần chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập cho các chủ thể của di sản văn hóa Tây Nguyên.

Chăm lo sinh kế cho những chủ thể của di sản văn hóa công chiêng Tây Nguyên không chỉ là thông điệp kêu gọi, còn là lời thôi thúc một tinh thần hợp tác của nhiều ngành, nhiều tầng lớp trong xã hội để có những kế sách, từ việc giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa công chiêng Tây Nguyên đến tạo công ăn việc làm cho nghệ nhân thông qua phát triển du lịch, phát triển nhận thức xã hội về di sản văn hóa phi vật thể công chiêng Tây Nguyên chính là đang góp phần nâng tầm giá trị cho di sản, tạo niềm tin, động lực giúp nghệ nhân gìn giữ, phát huy những giá trị bền sâu của văn hóa công chiêng Tây Nguyên trong đời sống đương đại.

TRỊNH CHU

## Máy tính cầm tay cho người khiếm thị

Với ứng dụng thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo, máy tính cầm tay cho người khiếm thị còn có tính năng tích hợp trợ lý ảo thông minh bằng giọng nói để tương tác với người sử dụng.

### • Hỗ trợ người khiếm thị học chữ nổi, tính toán

Ông Vũ Xuân Trường - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng cho biết: Hiện tại ở Hội Người mù, người khiếm thị vẫn chỉ sử dụng bàn phím gõ máy tính như dành cho người bình thường. Khi sử dụng máy tính bắt buộc phải học thuộc vị trí bàn phím, khi thao tác vẫn phải sử dụng 10 ngón tay thành thạo và nhuần nhuyễn, lúc gõ trên máy vi tính có đọc lại để phân biệt và biết chính xác vị trí phím và sửa lỗi chính tả. Nếu mua màn hình chữ nổi của các hãng lớn giá lên đến vài trăm triệu, nguồn kinh phí hỗ trợ cho Hội Người mù còn hạn hẹp nên việc đầu tư các trang thiết bị đắt tiền hỗ trợ người khiếm thị học tập, hòa nhập cộng đồng còn khó khăn".

Thấu hiểu nỗi khó khăn đó, năm 2020, từ một quỹ từ thiện đầu tư kinh phí nghiên cứu trị giá 7,8 triệu đồng, hai tác giả Phạm Mai Mẫn Nhi (chủ nhiệm), Đào Anh Hào (đồng chủ nhiệm) đến từ Đà Lạt đã nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật để tạo ra một thiết bị thông minh cùng lúc có thể giải quyết bốn nhu cầu cấp thiết của người khiếm thị là học chữ braille, gõ văn bản, tính toán và trợ lý ảo tương tác.

Khi bắt tay vào việc, khó khăn lớn nhất của nhà sáng chế trẻ là phương pháp học chữ nổi và gõ bàn phím

Máy tính cầm tay cho người khiếm thị là giải pháp sáng tạo do hai tác giả trẻ Phạm Mai Mẫn Nhi và Đào Anh Hào nghiên cứu với mong muốn giúp trẻ em khiếm thị có thể học được ký tự và làm các phép toán bằng chữ nổi, giúp người lớn khiếm thị sử dụng bàn phím để thao tác với máy vi tính.



Giải pháp Máy tính cầm tay cho người khiếm thị được thử nghiệm tại Hội Người mù Lâm Đồng và được người khiếm thị đánh giá cao giá trị sử dụng.

cho người khiếm thị đòi hỏi cảm giác, xúc giác, sử dụng các bảng chuyên dụng, cần sự hỗ trợ từ giáo viên. Hai bạn trẻ đã kết hợp nhiều kỹ thuật công nghệ như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông sáng tạo nên máy tính cầm tay cho người khiếm thị. Chỉ với một thiết bị gọn nhẹ tích hợp các tính năng có thể hỗ trợ người khiếm thị học chữ nổi, tính toán, gõ bàn phím và tương tác bằng giọng nói.

Với thiết kế đặc biệt, máy tính cầm tay được thiết kế hệ thống mạch chắc chắn, gia công các nút bấm sử dụng keycap có độ bền cao, đảm bảo tuổi thọ đáp ứng yêu cầu sử dụng thường xuyên liên tục. Trên các nút bấm đều có ký tự

chữ nổi Braille để người khiếm thị cảm nhận; qua đó hỗ trợ tính toán và gõ bàn phím giúp người khiếm thị thực hiện các phép toán qua loa hoặc tai nghe. Trong máy tính có bộ điều khiển Raspberry Pi để thực hiện các chức năng trí tuệ nhân tạo trợ lý ảo giao tiếp với người dùng.

Đặc biệt, máy tính sử dụng công nghệ chuyên văn bản thành giọng nói để đọc to các kết quả phép tính và văn bản được soạn thảo. Vì vậy người dùng không cần nhìn màn hình (không thể nhìn) mà vẫn có thể thao tác chính xác. Bên cạnh đó, máy tính sử dụng màn hình có độ tương phản cao giúp người có thị lực kém dễ dàng nhận biết. Thiết kế của máy tính tương tự các

bộ cục của bàn phím, giúp người khiếm thị dễ dàng sử dụng khi đã thích nghi với các bàn phím của máy tính thông thường. Với thiết kế nhỏ gọn, máy tính có nhiều phiên bản với nhiều kích thước để thuận tiện cho người khiếm thị mang theo.

### • Sáng tạo vì những người kém may mắn

Bạn Phạm Mai Mẫn Nhi - chủ nhiệm giải pháp cho biết: Máy tính có thể dễ dàng sử dụng cho tất cả người khiếm thị. Đối với trẻ em khiếm thị chưa biết chữ nổi Braille có thể sử dụng máy tính để học và làm các phép toán từ đơn giản đến phức tạp. Đối với người lớn có thể sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản trên máy vi tính rất tiện lợi, có hai chế độ gõ là Telex và VNI. Máy tính sẽ phát âm từng ký tự để người sử dụng biết được chính xác chữ cần gõ. Khi hết một câu máy tính sẽ phát âm lại toàn bộ nguyên văn bằng tiếng Việt qua loa, hỗ trợ người mù có thể soạn thảo chính xác. Chức năng đọc báo của máy tính là trợ lý ảo tích hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên, người khiếm thị có thể hỏi máy tính bằng giọng nói bất cứ câu hỏi nào và nhận được ngay câu trả lời. Với chức năng này, người khiếm thị có thể đọc báo điện tử, tra cứu mọi thông tin...

Sau khi hoàn thành, sản phẩm sáng tạo "Máy tính cầm tay cho người khiếm thị" đã được thử nghiệm tại Hội Người mù tỉnh Lâm

Đồng và được đánh giá là thiết bị hỗ trợ đặc lực cho người mù học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, hòa nhập cộng đồng.

Đánh giá về giải pháp, ông Vũ Xuân Trường - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng khẳng định: "Giải pháp sáng tạo máy tính cầm tay cho người khiếm thị rất thiết thực, nhất là sử dụng cho người mới bắt đầu học chữ nổi, không chỉ riêng trẻ em mà còn cả người khiếm thị lớn mới bị mù. Cũng giống như người sáng mắt, để sử dụng thành thạo người khiếm thị cũng cần có thời gian. Giải pháp rất có ích, dễ sử dụng, phù hợp cho người mới học chữ nổi.

Giải pháp góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, môi trường sống, điều kiện sống và việc làm cho người khiếm thị. Với giá trị ứng dụng thực tiễn, tính mới, tính sáng tạo cùng hàm lượng khoa học, giải pháp là một trong 18 dự án, ý tưởng khởi nghiệp được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận là ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh năm 2023. Đồng thời được hỗ trợ vay vốn ưu đãi đến 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng nằm trong Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025.

Không đặt nặng vấn đề doanh số, nhóm tác giả trẻ mong muốn giải pháp sáng tạo "Máy tính cầm tay cho người khiếm thị" được các đơn vị từ thiện quan tâm đầu tư kinh phí đưa vào sản xuất để những người kém may mắn nhanh chóng được sử dụng sản phẩm.

QUỲNH UYẾN

## Giải quyết bài toán thiếu nơi đỗ xe tại Đà Lạt

TP Đà Lạt thời gian qua đang thiếu nhiều điểm đỗ xe, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lễ, tết hay cao điểm du lịch nhiều xe ô tô không có chỗ đỗ, thường xảy ra vi phạm. Để giải quyết bài toán nêu trên, cơ quan chức năng thành phố đã và đang có lộ trình giải quyết việc đỗ xe.

Theo ghi nhận tại các con đường trung tâm thành phố như: Phan Đình Phùng, Nguyễn Chí Thanh, khu Hoà Bình, Tăng Bạt Hồ,... tình trạng ãu, đỗ xe ô tô trên vỉa hè, ngay khu vực ngã 3 đường hay lấn chiếm hành lang đi bộ của người dân còn diễn ra phức tạp. Trong khi đó, các bãi đỗ xe tại khu vực trung tâm thành phố đều nhỏ, hẹp, không đáp ứng được nhu cầu đỗ xe của người dân địa phương và du khách. Nhiều người mất nhiều thời gian để tìm chỗ đỗ xe phù hợp khi muốn tham quan, ăn uống ở các tuyến phố trung tâm. Mặt khác, các tuyến phố thường có bề rộng mặt đường nhỏ, việc đỗ xe trong thời gian dài trên đường sẽ dẫn đến tình trạng ùn ứ phương tiện tại một số khu vực.

Thông kê trong 4 ngày nghỉ Lễ 2/9 mới đây, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã xử phạt 130 trường hợp



Các điểm ãu, đỗ trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và du khách.

xe ô tô dừng, đỗ trái quy định và dân thông báo phạt 27 trường hợp với lỗi tương tự. Cụ thể, Công an Đà Lạt lập biên bản 235 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 33 trường hợp, 23 trường hợp vi phạm tốc độ, 130 trường hợp dừng, đỗ trái quy định và vi phạm khác 49 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã dán thông báo đối với 27 trường hợp đỗ xe trái quy định.

Còn thống kê trong 8 tháng đầu năm 2024, Công an Đà Lạt đã xử phạt 4.194 trường hợp ãu, đỗ xe. Như vậy, tính bình quân 1 tháng, cơ quan chức năng địa phương đã lập biên bản trên 500 trường hợp

dừng, đỗ trái quy định, cao nhất trong các lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Ngoài nguyên nhân chủ quan do ý thức người điều khiển phương tiện vi phạm thì thực tế lâu nay Đà Lạt đang thiếu nghiêm trọng nơi ãu, đỗ xe. Thống kê từ cơ quan chức năng thành phố thì hiện tỷ lệ phần trăm dành cho giao thông tỉnh còn rất thấp, chỉ khoảng 0,03%, cộng thêm lượng phương tiện tại chỗ gia tăng bình quân tăng 10% mỗi năm đã tạo áp lực lớn lên công tác quản lý, đảm bảo an toàn giao thông chung của địa phương.

Trước tình hình nêu trên, UBND TP Đà Lạt xác định nhu cầu bãi đỗ xe cho khu vực trung tâm thành phố

là cần thiết, cấp bách. Để giải quyết trước mắt nơi ãu, đỗ UBND TP Đà Lạt đã đề xuất UBND tỉnh cho phép sử dụng bãi đất trống thuộc khu A Khu quy hoạch công viên Trần Quốc Toàn (Phường 10) làm bãi ãu, đỗ xe tạm thời. Tính toán việc ãu, đỗ xe phương án di dời công, hàng rào tại tất cả các trường học thường xuyên kẹt xe vào bên trong sân trường so với lộ giới hiện tại từ 2 m tới 4 m để làm lối ãu xe cho phụ huynh đưa đón học sinh cũng như nghiên cứu, đánh giá việc tổ chức thí điểm lưu thông một chiều đường... Bên cạnh đó là áp dụng các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, chủ phương tiện về việc ãu, đỗ đúng quy định. Song song đó, Công an thành phố sẽ xử phạt nghiêm đối với các trường hợp ãu, đỗ sai quy định tại các điểm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và các xe ô tô ãu trên vỉa hè dành cho người đi bộ, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố.

Về bài toán tổng thể, tỉnh Lâm Đồng vừa qua đã phê duyệt Đề án Chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đề án này đã được triển khai với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, bao gồm việc xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, hiệu quả; Phát triển các bãi ãu xe thông minh; Ứng dụng công nghệ

thông tin vào quản lý giao thông... tới giải pháp bãi ãu xe thông minh.

Đối với nhiệm vụ lâu dài đáp ứng nhu cầu ãu, đỗ xe, giảm tắc nghẽn giao thông các điểm nút quan trọng và giảm lưu lượng xe khu vực trung tâm Đà Lạt, UBND tỉnh đã quy hoạch chi tiết Dự án Xây dựng 2 bãi ãu xe ở đầu đèo Prenn và khu vực ngã ba Đạhhoa. Theo đó, cả 2 bãi ãu xe nằm ở cửa ngõ chính ra vào thành phố và cách trung tâm khoảng 10 km.

Bãi ãu xe đầu đèo Prenn có quy mô 38,24 ha sẽ giúp kết nối với Quốc lộ 20 đi Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh... Theo quy hoạch, bãi xe này có thể phục vụ khoảng 790 xe buýt, 122 chỗ ãu xe buýt cỡ nhỏ, 200 chỗ ãu xe taxi, ô tô. Còn bãi ãu xe kết hợp bến xe khu vực ngã ba Đạhhoa với quy mô 36,6 ha, sẽ kết nối với Quốc lộ 27C đi Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung. Bãi xe này phục vụ khoảng 817 chỗ ãu xe buýt, 83 chỗ ãu xe buýt cỡ nhỏ, 60 chỗ ãu xe taxi, ô tô. Ngoài chức năng là bãi ãu xe, tại đây sẽ hình thành bến xe loại 1 nhằm hình thành các tiện ích đô thị, góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng xã hội, giảm thiểu xe cơ giới vào trung tâm TP Đà Lạt.

Hi vọng cùng với các giải pháp ngắn hạn và dài hạn nêu trên, TP Đà Lạt sẽ sớm phát triển hạ tầng bãi ãu xe để đáp ứng yêu cầu của người dân và du khách.

**CHÍNH THÀNH**

## Đạ Tẻh: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác hoạt động xét xử tòa án

Ông Trịnh Xuân Dũng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Đạ Tẻh cho biết, trong năm vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Đạ Tẻh đã xây dựng, triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo yêu cầu tại Chỉ thị số 01/2023/CT-CA ngày 03/01/2023 của Tòa án Nhân dân tối cao về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án; thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án theo chương trình, kế hoạch công tác năm của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, không có án quá hạn luật định chưa giải quyết, không có bản án tuyên không rõ, gây khó khăn cho công tác thi hành.

Cụ thể, trong năm vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Đạ Tẻh đã thụ lý, giải quyết 332/381 vụ, đạt tỷ lệ 87,1%, số án còn lại đều nằm trong thời hạn xem xét, giải quyết theo quy định. Cụ thể, án hình sự thụ lý 48 vụ với 102 bị cáo, đã giải quyết 47 vụ với 93 bị cáo, đạt tỷ lệ 97,9%; án dân sự đã thụ lý, giải quyết 103/147 vụ, đạt tỷ lệ giải quyết 70%, qua đó đã giải quyết xét xử 14 vụ, thỏa thuận 61 vụ, đình chỉ 28 vụ; án hôn nhân và gia đình đã thụ lý, giải quyết 168/171 vụ, đạt tỷ lệ 98,2%, qua đó đã giải quyết xét xử 20 vụ, thỏa thuận 108 vụ, đình chỉ 40 vụ; án kinh doanh thương mại đã thụ lý, giải quyết 4/5 vụ, đạt tỷ lệ 80%, qua đó đã giải quyết xét xử 1 vụ, thỏa thuận 1 vụ, đình chỉ 2 vụ.

Bên cạnh đó, đối với công tác thi hành án hình sự trong năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Đạ Tẻh đã ra quyết định thi hành án hình sự với 64 vụ, đạt tỷ lệ 100%; hoãn thi hành án hình sự 3 trường hợp; bị án bỏ trốn đã ra quyết định truy nã 1 trường hợp, do không có mặt ở địa phương, gia đình không biết nơi cư trú. Ngoài ra, công tác

Thời gian qua, công tác giám sát việc tiếp nhận, giải quyết và xét xử các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, việc thi hành các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND ở huyện Đạ Tẻh được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị, đề xuất, quyết định các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt hơn.



Các cơ quan, đơn vị tại Đạ Tẻh tăng cường công tác phối hợp trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho tòa án.

hòa giải, đối thoại được Tòa án Nhân dân huyện Đạ Tẻh thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục theo Luật số 58/2020/QH14, ngày 16/06/2020 và các văn bản khác liên quan. Riêng trong năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Đạ Tẻh đã thụ lý, giải quyết 10/10 vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Theo ông Trịnh Xuân Dũng, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Tòa án Nhân dân huyện với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được triển khai thực hiện thường xuyên và đúng theo quy định

của Bộ luật Tố tụng dân sự, các thông tư liên tịch; Quy chế số 408/QCPH/VKSLĐ-TALD ngày 19/8/2012 về phối hợp trong công tác giải quyết, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Qua công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương đã kịp thời trao đổi, khắc phục những sai sót, hạn chế của cơ quan chuyên môn.

Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân huyện đã

đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại tội phạm, đảm bảo xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật không để oan sai hoặc bỏ sót tội phạm, không để án quá hạn luật định, thực hiện tốt công tác tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; tăng cường công tác hòa giải, các phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử lưu động, xét xử trực tuyến.

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác hoạt động xét xử tòa án, Ban Pháp chế HĐND huyện Đạ Tẻh đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện trong công tác thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ vụ việc dân sự, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở.

Riêng Tòa án Nhân dân huyện Đạ Tẻh cần làm tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, bảo đảm việc trả lời đơn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ, việc còn tồn, nhất là các vụ án dân sự liên quan đến lĩnh vực đất đai, không để án quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho tòa án. Đối với các hồ sơ vụ, việc có yêu cầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ, đề nghị tòa án ban hành quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ theo quy định; trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của tòa án mà không có lý do chính đáng thì phải báo cáo lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo kịp thời.

**H.S.A**

# An toàn thực phẩm trong mùa trung thu

**T**heo Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh, kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2024 trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống, tập trung vào những cơ sở sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu. Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP. Giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

Sở Y tế Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2024 của tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở

**Trong dịp Tết Trung thu, nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm tăng cao, bao gồm cả số lượng và chủng loại, đặc biệt là các loại bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát. Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2024 trên địa bàn tỉnh.**



**Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2024 của tỉnh kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Đức Trọng.**

sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 5 -24/9. Đối tượng kiểm tra gồm: các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; tập trung ưu tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, kẹo, bia, rượu, nước giải khát... Thực hiện ngăn chặn, phòng ngừa cơ sở sản xuất, kinh doanh

thực phẩm giả, hàng nhái, thực phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và sử dụng nguyên liệu thực phẩm không bảo đảm an toàn. Nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP; chú trọng kiểm tra về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; điều kiện ATTP của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng

cáo; lấy mẫu thực phẩm...

Bên cạnh việc tổ chức đoàn kiểm tra tại tuyến tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP các huyện, thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cùng cấp, tiến hành kiểm tra theo quy định tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vừa và nhỏ; phối hợp với đoàn liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP tại các cơ sở thực phẩm.

Ông Đỗ Hoàng Hải - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2024, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Toàn tỉnh đã tổ chức 295 đoàn kiểm tra 8.191 cơ sở thực phẩm. Kết quả có 7.713 cơ sở đạt (chiếm 94,2%) và 478 cơ sở vi phạm các quy định về ATTP (chiếm 5,8%). Qua kiểm tra đã nhắc nhở, chấn chỉnh 380 cơ sở; xử lý vi phạm hành chính đối với 98 cơ sở, hình thức xử lý phạt tiền hơn 309 triệu đồng.

Cũng từ đầu năm đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiếp nhận 443 hồ sơ tự công bố

sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn và đăng tải lên website của Chi cục. Tiến hành kiểm tra, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP cho 105 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Xây dựng và hướng dẫn các đơn vị thực hiện truyền thông phòng, chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên; phân phối tài liệu phục vụ công tác truyền thông đảm bảo ATTP với 24.000 tờ rơi trên địa bàn tỉnh. Triển khai kế hoạch giám sát mối nguy về ATTP, lấy 219 mẫu thực phẩm bao gồm các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế, đã gửi các mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm các chỉ tiêu theo kế hoạch đã xây dựng. Xây dựng và triển khai phương án điều tra kiến thức, thực hành về ATTP của người quản lý; người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024. Tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn triển khai thực hiện điều tra cho các điều tra viên của các huyện, thành phố.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), giống như nhiều loại bánh ngọt khác, quá trình sản xuất, xử lý và bảo quản bánh trung thu có thể xảy ra nguy cơ mất ATTP do sự đa dạng của các nguyên liệu được sử dụng trong bánh trung thu truyền thống...

XEM TIẾP TRANG 8

## Tết Trung thu: Lâm Hà siết chặt quản lý thực phẩm

**Dịp Tết Trung thu, thị trường bánh kẹo trở nên sôi động do nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao. Để làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), hạn chế xảy ra ngộ độc trước, trong và sau Tết Trung thu, huyện Lâm Hà đã và đang tăng cường công tác thanh, kiểm tra và tuyên truyền kiến thức về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.**

**G**hi nhận vào chiều ngày 11/9 tại thị trấn Nam Ban, những ngày gần đây, nhu cầu mua bánh của người dân mới bắt đầu tăng. Là cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu hơn 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Thắng - chủ cơ sở sản xuất Thắng Tiến (thị trấn Nam Ban) cho biết: "Bánh trung thu là mặt hàng bán theo mùa, có thời điểm nhất định nên chúng tôi cũng tính toán để sản xuất với số lượng vừa phải, tránh để tồn đọng hoặc khan hiếm hàng. Hiện nay, nhu cầu và ý thức người tiêu dùng cũng rất khắt khe nên cơ sở sản xuất bắt buộc phải đảm bảo về chất lượng, sự an toàn và uy tín với người mua. Dự kiến trung thu năm này, cơ sở chúng tôi sẽ xuất bán 1.000 chiếc bánh với giá bán giao động từ 35.000 - 50.000 đồng/bánh".

Để đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vì sức khỏe người tiêu dùng, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Lâm Hà đã thành lập đoàn kiểm tra với 9 thành viên. Bà Đinh Thị Thu Thủy - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Lâm Hà cho biết: "Càng đến gần dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu tăng cao. Bên cạnh sản phẩm bánh của các doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị... còn có thêm sự góp mặt của nhiều loại bánh do các cơ sở tư nhân sản xuất với giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo cảnh báo có thể những ngày giáp Tết Trung thu, một số cơ sở nhỏ lẻ, sản xuất theo mùa vụ sẽ tung ra thị trường các loại bánh có giá rẻ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, nếu không được quản lý một cách chặt chẽ sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng".

Để kiểm soát chặt chẽ dịp trước, trong và sau Tết Trung thu, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra dịch vụ ăn uống, thức ăn vỉa hè;... Đặc biệt trong đợt này, đoàn kiểm soát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, kẹo, bia, rượu, nước giải khát... Qua đó, tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, đoàn tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật



**Trong những ngày cận kề Tết Trung thu, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP huyện Lâm Hà tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh.**

về ATTP; điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; điều kiện ATTP của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố/tự công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng cáo... Đồng thời, tiến hành lấy mẫu, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về vệ sinh ATTP (nếu có).

Nhằm thực hiện tốt công tác trên, UBND huyện Lâm Hà giao Phòng Y tế, các ngành chức năng có liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức đợt cao điểm truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng và hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm an toàn, hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, đặc biệt là yêu cầu

các cơ sở sản xuất bánh trung thu thực hiện tốt các quy định đảm bảo ATTP như điều kiện vệ sinh cơ sở sản xuất, trang thiết bị dụng cụ, kiến thức thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, sử dụng phụ gia trong chế biến, bao bì nhãn mác sản phẩm...

Song song với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, UBND huyện Lâm Hà khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thiết yếu dịp Tết Trung thu; tìm hiểu kỹ, lựa chọn các thương hiệu có uy tín để sử dụng đảm bảo sức khỏe, an toàn cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin liên quan

đến các cơ sở, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh ATTP; sản xuất, tiêu thụ bánh, kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ... để kịp thời xử lý.

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện Lâm Hà thông tin: Dự kiến, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra 150 cơ sở. Riêng tại các xã, thị trấn, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng sử dụng trong dịp Tết Trung thu năm 2024. Tính đến nay, đoàn đã kiểm tra 55 cơ sở; trong đó, đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với 3 cơ sở vi phạm.

Trước nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đặc biệt là bánh trung thu tăng mạnh, thời gian tới, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP huyện Lâm Hà tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn. Cùng với đó tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống...; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, để nâng cao ý thức của người tiêu dùng, huyện Lâm Hà sẽ phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách về vệ sinh ATTP tại các xã, thị trấn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân những kiến thức về chọn, mua và sử dụng thực phẩm an toàn, góp phần nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng và ổn định thị trường trên địa bàn huyện.

**THÂN THU HIỀN**

## Lâm Đồng: Đặt mục tiêu trồng 13,6 triệu cây xanh trong năm 2024

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, các địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây xanh của từng địa phương, đảm bảo mục tiêu trồng được 13,6 triệu cây trong năm 2024.

Đặc biệt, các địa phương đã có sự phân công rõ ràng và triển khai đồng

bộ kế hoạch trồng cây. TP Đà Lạt năm nay đặt mục tiêu trồng 1.030.000 cây xanh, TP Bảo Lộc với 1.406.000 cây, cùng với các huyện khác cũng đã và đang tích cực thực hiện.

Theo báo cáo mới nhất, toàn tỉnh đã trồng được hơn 6,08 triệu cây xanh các loại, đạt 46,34% kế hoạch so với kế hoạch năm 2024 của các địa phương. Trong đó, trồng rừng

tập trung (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) là 980.555 cây; trồng cây xanh phân tán (đô thị và nông thôn và trồng trong các trụ sở, cơ quan, đơn vị) là 2,8 triệu cây; lũy kế toàn giai đoạn đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 31,19 triệu cây xanh các loại (đạt 62,39% so với kế hoạch giai đoạn của UBND).

**NGUYỄN NGHĨA**

## 59 công trình thủy lợi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chưa có kinh phí nâng cấp, sửa chữa

Qua rà soát của ngành Nông nghiệp, hiện có 62/444 công trình thủy lợi hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn ở các mức độ khác nhau chưa được thi công nâng cấp, sửa chữa, trong đó có 3 công trình đã xác định được nguồn vốn và 59 công trình chưa được bố trí kinh phí để nâng

cấp, sửa chữa với tổng kinh phí dự kiến khoảng 515 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trước mắt, đã ban hành văn bản về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh; trong đó đã đề nghị các địa

phương, đơn vị triển khai nhiều giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn công trình trước, trong mùa mưa bão, tổng hợp thông tin báo cáo hiện trạng công trình, đề xuất UBND tỉnh và Trung ương xem xét bố trí kinh phí để thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn hồ, đập thủy lợi.

**N.NGHĨA**

## Đà Lạt: Một gia đình ủng hộ đồng bào bị lũ lụt phía Bắc 50 triệu đồng

Chiều ngày 12/9, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về chia sẻ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hà (26 Lương

Thế Vinh, Phường 3, TP Đà Lạt) đã trực tiếp đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng.

Đây là nghĩa cử cao đẹp của người Đà Lạt thể hiện tinh thần tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách". Bà

Hà mong được chia sẻ, giúp đỡ, đồng viên bà con phía Bắc đang phải gánh chịu quá nhiều mất mát, thiệt hại do thiên tai gây ra. Mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

**N. THU**

## 56,5 tỷ đồng nâng cấp đường Cao Thắng, Đà Lạt

TP Đà Lạt vừa đề xuất nâng cấp 1.900 m đường Cao Thắng, Phường 7, tổng kinh phí 56,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách triển khai năm 2024 - 2026. Trong đó chi phí xây lắp hơn 47,7 tỷ đồng, chi phí dự phòng gần 4,8 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư chia thành 2 đoạn: Đoạn 1, chiều dài khoảng

1.300 m (điểm đầu giáp đường Ngô Quyền đến ngã ba Km1+300); chiều rộng nền đường 12 m; mặt đường 10 m; mương dọc 2 bên rộng 1 m. Đoạn 2 (từ ngã ba cuối đoạn 1 Km1+300 đến cuối tuyến Km1+900), chiều dài khoảng 600 m; chiều rộng nền đường 5 m; mặt đường 3,5 m; mương thoát nước 2

bên, mỗi bên rộng 0,75 m.

Kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa nóng trên nền cấp phối đá dăm; làm mới hệ thống đầu nối mương thoát nước tuyến thoát ra các vị trí cửa xả hiện hữu; xây dựng mới kè chắn đất phía taluy âm và taluy dương...

**MẠC KHẢI**

## Đức Trọng triển khai các mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững

Triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững 2030, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Trọng thúc đẩy tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn.

Trong đó chọn tạo và cung ứng đủ

giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; tiếp tục hoàn thành các tiêu chí công nhận vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phú Hội; phấn đấu tăng gấp 1,5 - 2 lần năng suất và thu nhập của lao động nông nghiệp.

Cùng với đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức

Trọng áp dụng phương thức sản xuất nông nghiệp tăng năng suất và sản lượng, duy trì hệ sinh thái, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn...

**V.VIỆT**

## Đức Trọng: Giải bóng đá thanh niên các dân tộc, tôn giáo lần II năm 2024

Ban Thường vụ Huyện Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đức Trọng vừa tổ chức thành công Giải bóng đá thanh niên các dân tộc, tôn giáo lần II năm 2024, với sự tham gia

hơn 100 đoàn viên, thanh niên, vận động viên các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Trong suốt thời gian diễn ra giải, các đội bóng thi đấu sôi nổi, quyết liệt với nhiều pha bóng hay.

Kết quả chung cuộc: Giải Nhất đã được trao cho Chi đoàn thôn Đạhhoa, xã Hiệp An. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải nhì, giải 3 và giải khuyến khích cho các đội.

**N.MINH**

## Phát triển trang trại 2.400 con heo nái sinh sản

Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở phát triển trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao tại Thôn 4, xã Madaguôi, huyện Đạ Huoai, thời hạn 10 năm.

Theo đó, trang trại của Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí

với quy mô diện tích đất hơn 10,2 ha, công suất 2.400 con heo nái sinh sản.

Quá trình hoạt động, Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí được phép xả nước thải, thu gom, xử lý khí thải theo quy định, quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng

Công Trí vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. Khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu phải dừng ngay để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

**VŨ VĂN**

## Bảo Lâm: Ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía Bắc hơn 360 triệu đồng

Ngày 11/9, huyện Bảo Lâm đã tổ chức hưởng ứng Lễ phát động quyền góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Theo đó, lãnh đạo huyện Bảo Lâm kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm chung tay chia sẻ khó khăn với Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão, lũ, lụt gây ra, giúp người dân những nơi bị thiệt hại do cơn bão số 3 sớm khôi phục sản xuất, ổn định lại cuộc sống.

Tại buổi phát động, cán bộ, công chức, viên chức huyện Bảo Lâm, cùng các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân đã quyền góp 362 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm cũng đã kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Bảo Lâm tiếp tục chung tay chia sẻ khó khăn với Nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc.

**TRIỆU KA**

## Động lực...

TIẾP TRANG 3

... Bên cạnh hoạt động kinh tế, các CLB còn tích cực tham gia các phong trào của Hội CCB và các hoạt động tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, CLB các cấp đã đóng góp gần 1,5 tỷ đồng cho các quỹ từ thiện, hỗ trợ thiên tai, đền ơn đáp nghĩa và khuyến học.

Đề CLB CCB làm kinh tế các cấp ngày càng phát triển, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Dương Công Hiệp, nhấn mạnh: "Trước hết, Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên và mở rộng mạng lưới các CLB ở cấp xã và thị trấn. Ngoài ra, việc tận dụng các chính sách ưu đãi và mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các

CLB CCB ở các tỉnh, thành khác sẽ là những bước quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CLB".

CLB Doanh nhân CCB làm kinh tế tỉnh cùng các CLB CCB làm kinh tế cấp huyện, xã, thị trấn đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hội viên CCB trong phát triển kinh tế. Sự đồng hành và hỗ trợ từ các CLB không chỉ là động lực quan trọng để các CCB tự tin mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, mà còn giúp nâng cao đời sống của CCB, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

**NHẬT QUỲNH**

## An toàn...

TIẾP TRANG 7

... Nguy cơ nấm mốc, việc sử dụng chất tạo màu không được phép sử dụng, chất bảo quản hóa học và ô nhiễm vi sinh đều có thể xảy ra nếu quá trình sản xuất hoặc bảo quản không đúng cách. Để có những chiếc bánh trung thu an toàn tới người tiêu dùng, các công ty kinh doanh phải đảm bảo bánh trung thu nhập khẩu, sản xuất và bán là an toàn cho người tiêu dùng, cần phải áp dụng quy trình sản xuất và bảo quản đảm bảo an toàn, nhập thực phẩm cũng như các nguyên liệu đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuân thủ chặt chẽ các quy định về ATTP. Lưu ý về nhập bánh trung thu: Nguồn nhập bánh trung thu từ những người bán, cơ sở có uy tín, tuân thủ các quy trình xử lý thực phẩm tốt. Chế biến bánh trung thu: Phải mua nguyên liệu từ những nguồn đảm bảo, có uy tín,

tuân thủ các bước thực hành vệ sinh tốt để tránh lây nhiễm chéo và rửa tay trước khi xử lý các thành phần bánh. Ngoài ra, đảm bảo các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm được giữ sạch sẽ và vệ sinh; bảo quản bột bánh ở nơi khô ráo để tránh nấm mốc phát triển. Bảo quản và tiêu thụ bánh trung thu: Cần chú ý đến hướng dẫn bảo quản và sử dụng ghi trên bao bì. Nếu bánh trung thu truyền thống không đựng trong bao bì kín thì nên bảo quản trong hộp kín và để nơi khô ráo, thoáng mát. Bánh trung thu nhân kem nên được bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh và ăn ngay sau khi mở hộp; không đông lạnh lại bánh trung thu sau khi đã rã đông; tuyệt đối không được ăn bánh trung thu đã đổi màu hoặc có mùi khó chịu.

**AN NHIÊN**

## Thông báo di dời mộ phần

Thực hiện dự án Nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch Hồ Than Thở theo Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 và Văn bản số 6203/UBND-NC ngày 04/09/2024 của UBND thành phố Đà Lạt;

Công ty TNHH Thủy Dương tiến hành công tác di dời các mộ phần trong khuôn viên dự án từ ngày 07/10/2024 đến ngày 07/11/2024.

Công ty TNHH Thủy Dương xin thông báo đến các gia đình, cá nhân có các phần mộ an táng trong khu vực dự án vui lòng liên hệ Công ty để tiến hành các thủ tục di dời theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: **Ông Trọng Anh - 0983131318.**